

Nên, không nên học ngoại ngữ khi đang học

Tác Giả: Vann Phan

Thứ Hai, 13 Tháng 12 Năm 2010 21:24

Khi bạn là một sinh viên vừa bắt đầu vào ngành công nghệ sau lúc rời bỏ trường trung học và đang nghĩ tới mối quan hệ với một người khác phái trong đời,

thì nào bạn cũng cảm thấy phân vân không biết cái lợi và cái hại của chuyện học ngoại ngữ trai gái trên đời ra sao. Sau đây là những gợi ý giúp bạn biết mình sẽ được gì và mất gì trong chuyện học ngoại ngữ trai gái trên đời, nghĩa là chuyện này sẽ đem lợi cho bạn những gì và sẽ lấy đi của bạn những gì đó.



□

Hình minh họa. (Hình: China Photos/Getty Images)

Hãy nhớ rằng bạn đang khờ khi sẽ mất cuộc sống mình trên đời; bạn đang có được thêm một số quy định từ do mà bạn chưa hề có khi còn là một cậu bé học khi đang đi tu và trở thành niên.

Nên, không nên hôn hò khi đang học

Tác Giả: Vann Phan

Thứ Hai, 13 Tháng 12 Năm 2010 21:24

Nhiều người trong số các bạn sống xa cha mẹ đi theo đuôi nể nể học về đi học tới một thành khác xa nhà. Các bạn đó đang thoát khỏi sự học ng độn của cha mẹ, cho nên nếu đi ra quy t đnh nào thì họ phải chịu trách nhiệm về quy t đnh đó. Vì thế, chuyện phải cần thận khi hôn hò trai gái về ai cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Đôi khi số hôn hò trai gái trên đuôi học, trỏc hỏt bạn phải chịu lảa ngỏ i nào mà bạn thích gặp gỡ hôn hò, tỏc là “ngỏ i y” phải xin ng hỏp về mình qua một số đỏc đỉm nào đó. Họu hỏt sinh viên đỏng nhỏ chỏ muỏn hôn hò về ngỏ i bạn đỏng lỏp, vì đỉu này an toàn và ít gây rỏi ro hỏn.

Đây là nhỏng ngỏ i mà ngày nào các bạn cũng gặp, luôn chia sẻ nhỏng tỏ đỏng của bạn, cùng bạn thỏo luận các đỏ tài, và gỏn nhỏ đỏu đỏ trong lỏa tuỏi mỏng mỏ nhỏ bạn.

Một số cũng có thể hôn hò về các bạn cùng trỏng nhỏng học tới các lỏp thỏp hỏn học cao hỏn ít nhỏu. Giỏi ngỏ i này về nỏ có nhỏu đỉm chung đỏ chia sẻ về bạn. Xa hỏn chút nỏa, có thể có trỏng hỏp sinh viên tỏ mỏt trỏng này hôn hò về sinh viên tỏ mỏt trỏng khác, và đỏu sao thì cả hai bên cũng đỏu có một đỉm chung là đang sống cuộc đỏi sinh viên.

Nhỏng mỏt số trong các bạn có thể lỏi thích chút ít phiêu lỏu trong đỏi, và sỏn lòng nhỏn chỏu nhỏng rỏi ro. Họ có thể chỏn thỏy học cô cả mình đỏ mà hôn hò trai gái. Giỏi thỏy cô trên đỏi học luôn đỏ đỏ coi là đã già đỏn trên tình trỏng so về các bạn đỏng lỏp cả bạn.

Đỉu không thể chỏi cãi là đôi khi ngỏ i sinh viên lỏi cả mỏ thỏy “mỏt” mỏt ông thỏy học mỏt bà cô theo cái kiỏu “vòng tay học trò” gỏ ra không nỏi. đỏ đỏi trung học thì chuyện này về nỏ còn bạn coi là “cỏ mỏ” vì ngỏ i học trò còn đang đỏ tuỏi về thành niên, còn lên đỏi học thì tha hỏ nhỏ! Nhỏng chỏn các đỏi đỏ đỏ này đỏ mà hôn hò trai gái thì các bạn sỏ thỏy chuyện yêu đỏ đỏng tình ái phỏc tỏp nhỏu hỏn là bạn đỏ đỏng.

Vỏ thỏi đỉm khi số mỏi quan hỏ này, bạn nên ráng chỏ cho khóa học sỏp mỏn đỉ đỏ cho thỏy học cô đỏ phỏi bỏ rỏi, và phỏi sỏn sàng chỏp nhỏn trỏ thành cái đỉch cả nhỏng lỏi đỏm tiỏu, xì sỏm khi bạn có đỏ đỏ đỉm số cao, vì ai cũng nghĩ rỏng thỏy học cô luôn nâng đỏ bạn, cho dù bạn thân bạn có học giỏ đỏn cách mỏy đỉ nỏa.

Nên, không nên hẹn hò khi đang hẹn

Tác Giả: Vann Phan

Thứ Hai, 13 Tháng 12 Năm 2010 21:24

Mọi người luôn nhận thấy chuyện hẹn hò trai gái trên đời hiện tại là bản thân có được cảm giác thoải mái rồi hay bản thân đã được nhận khôn và hiểu biết cùng đích của đời mình là gì.

Chuyện hẹn hò trai gái trên đời hiện tại giữ một vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển bản thân riêng của bản thân trong một cách một con người và gia đình, bởi vì nó đem đến những mong cho cuộc đời tình ái của bản thân, dù bản thân có tâm nguyện không yêu có một người thôi hay yêu nhiều người cũng thế.

Đối với các bạn trai, chuyện hẹn hò trai gái trên đời hiện tại có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, bởi vì khi bản thân còn “mài đũa quăn trên ghế nhà trường” thì cô bạn của bản thân cũng không đem đến “những tay” bạn bè bạn phải đi ăn uống ở nhà hàng ăn sang trọng để cho cả hai cùng choáng váng trước cái bill tính tiền.

Hầu hết các bạn đều tự thu xếp vào chi tiêu trong chuyện cung cấp tiền bạc cho mình ăn uống và tiêu xài và đều phải tính toán sao cho các chi phí không vượt ra ngoài khuôn khổ ngân hàng hàng tháng mình có. Vì thế, một thách thức lớn lao khi bạn phải tự mình chi trả cho cô bạn, rồi nếu cô bạn đã có một người bạn thì bạn phải làm sao giúp cho cuộc hẹn hò kéo dài mãi mãi, nếu bạn thất vọng như thế.

Vì vậy, thỉnh thoảng bạn nên phải làm một vài công việc, công việc nhà, cùng nhau lui tới một nhà hàng giá cả phải chăng, hoặc chỉ một buổi đi dạo để bạn cảm thấy rằng bạn là mua vé đi xem xi-nê với bạn. Các hoạt động này cho phép bạn tiết kiệm được tiền bạc mà đi đâu thì cũng đáp ứng được các yêu cầu của bạn tình.

Trong trường hợp hẹn hò bạn tình muốn bạn cảm thấy thêm lòng hào hứng, chắc chắn là bạn phải làm sao tranh thủ có thêm được một ít tiền để không làm bạn cảm thấy hụt hẫng.

Đối với các bạn gái, điều đầu tiên nên làm là các bạn phải biết rõ nguyện vọng của bạn tình của mình là ai trước khi tiến sâu vào cuộc tình - hoặc cuộc hẹn hò cũng thế. Nếu bạn cảm thấy cùng người tình vào một quán bar hoặc một phòng karaoke, bạn nên dùng bia rượu - hoặc chỉ dùng một ít thôi, bởi vì những chất gây cảm giác say sưa này hay đem đến cho bạn cảm giác gặp rắc rối với chính bản thân mình.

Nên, không nên hôn hò khi đang hôn c

Tác Giả: Vann Phan

Thứ Hai, 13 Tháng 12 Năm 2010 21:24

Tốt hôn là không nên quan hệ tình dục với người bạn tình, bởi vì chuyện này chắc chắn sẽ lấy đi một cái thây, trình trình của đời người con gái có khả năng trở thành một người điếm cho bạn trình ngay cả khi, cho dù quan niệm về trình trình của bạn có là sao đi nữa.

Nhưng nếu bạn đồng ý rằng đời này là chuyện hai bên đều có lợi thì cả hai đều phải thi hành những biện pháp ngăn ngừa trong chuyện ngăn ngừa bệnh tật. Bạn không khí trên đời hôn c vẫn đã căng thẳng rồi, và đôi khi cũng có thể ví như một thùng thuốc nổ đã sẵn, bạn không nên chuốc lấy vào thân thêm những phiến lựu tởm hoả đồng ái ân -tử dâm như các bệnh do quan hệ tình dục- mà lại ra phải đem lợi cho thế xác và tâm hồn bạn cái thoải mái mới đúng.

Một lợi điếm đáng kể của chuyện hôn hò trai gái khi còn đi học đời là bạn sẽ có được cảm giác mình là người quan trọng trong sự bạn bè, mặc dù tầm quan trọng này chỉ là tạm thời so với tầm quan trọng đem lại thành tích học vấn của bạn đồng nghiệp. Nhưng đồng thời, bạn phải chú ý đến tinh thần đồng thời rằng bạn bè sẽ không ngớt ngời lên đôi mách và bàn ra, tán vào về cuộc phiêu lưu tình ái của bạn, nhất là khi bạn gặp rắc rối hoặc trình trình gì đó trong cuộc tình.

Còn một lợi điếm lớn nữa trong chuyện hôn hò trai gái trên đời là sẽ thấy cả hai người bạn tình đều có thể duy trì mối quan hệ tình dục với nhau, và cho tới khi thành hôn thì cả hai sẽ không phải là kẻ “chưa biết gì” trong cuộc đời tình ái.

Nhưng những cái điếm của vẫn đời này là bạn có thể gặp rắc rối với bệnh tật nếu bạn quan hệ sinh lý với nhiều bạn tình quá, nhất là quan hệ mà không được bảo vệ đúng mức bằng các biện pháp tình dục nguy hiểm, kể cả AIDS.

Hầu hết các cuộc hôn hò trai gái ngày về tình dục này thường chóng phai hôn, và nhân sự hai bên “chỉn tủy” thường thấy mình chẳng đi đến đâu cả về cuộc đời tình.

Nhưng bạn phải luôn luôn coi chừng đồng nghiệp có hôn hò trai gái với người tình cũ của bạn mình (your friend's ex) nếu bạn mình không mấy thích thú về chuyện đó, bởi vì chuyện đó có thể khiến cho bạn đồng nghiệp tình mà mất bạn.

Nên, không nên hẹn hò khi đang học

Tác Giả: Vann Phan

Thứ Hai, 13 Tháng 12 Năm 2010 21:24

Rồi khi hẹn hò trai gái thì bạn cũng cần phải giữ đúng nguyên tắc “bỏ o mất” cho nhau, tức là cần nên khoe khoang, khoác lác hoặc đem những gì thuộc loại “bí mật phòng the” ra mà kể cho mọi người biết - nhất là hình ảnh hoặc phim video quay được “tuyệt trần” - bởi vì mai kia, một ngày, đó sẽ là những “tài liệu WikiLeaks” mà thiên hạ dùng để đàm tiếu và gây thán thán cho bạn chỉ cần họ làm điều cho bạn đâu.

Sau cùng, chuyện liệu có nên bước vào trò chơi hẹn hò trai gái trên đời học hay không thì cũng là do chính bạn quyết định mà thôi. Một cuộc thăm dò cho biết khoảng 90 phần trăm các cuộc hẹn hò trai gái trên đời học không tồn tại với thời gian, tức là những người bạn yêu và đi tìm tình yêu lúc còn học đời học đều không có khả năng và cần phải tiếp tục đưa mối quan hệ tình ái này tiến xa hơn nữa đến nơi chân trời miền viễn cảnh hạnh phúc lứa đôi.

Những người bạn hẹn hò đúng người và trung thành với người đó thôi thì chắc chắn là bạn sẽ gặt hái được nhiều lợi ích học tập đời học, và mối quan hệ đều đặn này chắc chắn bạn sẽ trở thành cuộc tình mãi mãi không phai. Và nếu bạn hẹn hò trai gái với một thái độ cần trở nên cùng với một tâm trí thoải mái trong những tháng ngày còn bước đi trên những hàng cây rợp bóng trong khuôn viên đời học thì bạn có thể tận hưởng thú vị đi đến cuối cùng với một mối duyên tình đẹp ý.

(Viết theo college dating rules.com và longviewcurrent.com)